



สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่

ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

ฉบับที่ 6 /64 เดือน ตุลาคม 2563

กรมควบคุมโรค

เลขที่ 306 ก.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-214-615-7 ต่อ 333, 334 เว็บไซต์ <http://dpc9.org/dpc9/>

ผู้ก่อ ผู้กับ ป้องกันได้

กรมควบคุมโรค สั่งการ สคร.2 สอบสวนสาเหตุ พบคนหมดสติหลังใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบระบบแก๊ส



จากเหตุการณ์พบคนหมดสติหลังใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในรีสอร์ท 2 แห่ง บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แห่งแรกพบผู้ดูแลรีสอร์ทหมดสติในห้องน้ำขณะเข้าไปอาบน้ำโดยเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นตัวทำความร้อน แต่ไม่ได้เปิดพัดลมระบายอากาศ ส่วนอีกแห่งพบเด็กหญิงอายุ 11 ปีและเด็กชายอายุ 4 ปี หมดสติหลังเข้าไปอาบน้ำโดยใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบระบบแก๊ส ทั้ง 3 รายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลใกล้เคียงที่เกิดเหตุ ผู้ป่วยรายแรกอาการปลอดภัยดี กลับบ้านได้ ส่วนอีก 2 ราย ขณะนี้อาการปลอดภัยดีและได้รับการส่งต่อไปบำบัดด้วยออกซิเจนความกดอากาศสูงที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ลงพื้นที่สอบสวนสาเหตุ พร้อมให้คำปรึกษานำเสนอมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบป้องกันการสูญเสียแก่ผู้เกี่ยวข้อง

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้อาบน้ำหมดสติ เกิดเนื่องจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเผาไหม้ออกซิเจนเพื่อทำความร้อน ในขณะที่เดียวกันก็สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้น ดังนั้น หากห้องน้ำมีระบบการระบายอากาศที่ไม่ดีก็จะเกิดการสะสมของก๊าซพิษเหล่านี้ขึ้น และการสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไป จะทำให้เม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนได้น้อยลง ร่างกายขาดออกซิเจนทำให้ผู้ป่วยมีอาการ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มึนงง หน้ามืด หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ซึม หมดสติ และเสียชีวิตได้ กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คือ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเลือดจาง หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งได้รับแก๊สพิษโอกาสเสียชีวิตสูง

นายแพทย์โอภาสฯ สั่งการให้ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team:JIT) ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก ลงพื้นที่สอบสวนสาเหตุพร้อมให้คำปรึกษานำเสนอมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบ ป้องกันการสูญเสีย ร่วมกับผู้ประกอบการรีสอร์ท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการเครือข่ายจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า อปท.และสถานีตำรวจภูธรทับเบิก

สำหรับประชาชนถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียนศีรษะ มึนงง หรือได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่น รีบออกจากห้องน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้รีบนำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก นอนราบ คลายเสื้อผ้าให้หลวม ให้ออกซิเจนหากมีถังออกซิเจน สังเกตอาการถ้าผู้ป่วยหมดสติ หากผู้ป่วยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และรีบนำส่งหรือแจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน สามารถสอบถามและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

รวบรวมและเผยแพร่โดย กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค
เบอร์โทร. 055-214-615-7 ต่อ 334
<https://www.facebook.com/dpc2news/>



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
กรมควบคุมโรค DDC

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค

